

ข้อพิสูจนของการมีการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำคือการกลายเป็นตัวของพลังและหล่อเลี้ยงผู้อื่นด้วยพลัง

วันนี้มีความทรงจำระลึกถึงปรากฏขึ้นในหัวใจของทุกคน จากเวลาอมฤต บัพดาตาได้รับการประดับพวงมาลัยด้วยมาลัยแห่งความรักและความทรงจำระลึกถึงอันหลากหลายจากลูกๆ ในทุกหนแห่ง พร้อมกันนั้นบ๊อบายังได้ฟังเพลงแห่งความรักและความทรงจำระลึกถึงจากหัวใจของพวกเขาด้วย เพื่อเป็นการตอบแทน ทั้งบ๊อบและดาตาต่างสวมมาลัยลูกๆ ด้วยพวงมาลัยที่มีพลังและพรแตกต่างกัน วันแห่งความทรงจำระลึกถึงนี้เป็นวันพิเศษของ 'ลูกชายแสดงให้พ่อเห็น' เมื่อลูกๆ ขึ้นมาบนเวทีทางกายภาพด้วยพรของการเป็นตัวแห่งพลัง นี่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นวันของการทำให้ลูกเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้บนเวทีทางกายภาพ วันของการทำให้ลูกนั่งบนบัลลังก์และมอบมงกุฎแห่งความรับผิดชอบแก่พวกเขา เป็นวันขึ้นครองราชย์และวันสำหรับการได้รับดีลักษณะของการกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานรับใช้ในรูปแบบที่มีตัวตน ลูกทุกคนกลายเป็นเครื่องมือที่ให้ความร่วมมือกับพ่อและจะทำเช่นนั้นต่อไป บัพดาตามีความยินดีที่ได้เห็นลูกๆ ก้าวไปข้างหน้าในการทำงานรับใช้ด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้น ลูกแต่ละคนก้าวไปข้างหน้าตามลำดับกันไปด้วยความกล้าหาญ ความจริงใจ และความกระตือรือร้น ลูกส่วนใหญ่ยังคงข้องแวะอยู่ในการจดจำระลึกถึงและการทำงานรับใช้ เช่นที่ลูกๆ ในทุกหนแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้ได้อยู่อย่างหลุดหายไปในการรักต่อพ่อบราห์มา ดังนั้นพ่อบราห์มาก็อยู่อย่างหลุดหายไปในการรักต่อลูกๆ เช่นกัน

วันนี้พ่อบราห์มากำลังมองดูคุณสมบัติพิเศษของลูกๆ เมื่อคุณสมบัติพิเศษของลูกแต่ละคนปรากฏเบื้องหน้าบ๊อบ คำพูดที่ปรากฏออกมาจากปากของพ่อคือ: "ว้าว ลูกๆ! ว้าว! ทำได้ดีมากลูกๆ! ทำได้ดีมาก! จากนั้นเกิดอะไรขึ้น? เช่นที่พ่อบราห์มาพูดว่า "ว้าว ลูกๆ!" และ "ลูกๆ ทำได้ดีมาก!" แม่น้ำคงคาและยมนาแห่งความรักก็ไหลรินออกมาจากดวงตาของลูกๆ ทุกคน ลูกทุกคนหลุดหายไปในการรัก ในแม่น้ำแห่งความรัก นี่คือการในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในโลกที่มีตัวตนเช่นกัน บัพดาตาได้เห็นฉากแห่งความรักและความทรงจำระลึกถึงในแต่ละสถานที่ด้วย เวลานั้นลูกต้องทำอะไร? ลูกมีการจดจำระลึกถึงแต่ข้อพิสูจนของการมีการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำก็คือลูกกลายเป็นตัวของพลัง โดยผ่านการจดจำระลึกถึงนั้น การจดจำระลึกถึงนั้นสูงส่งมาก เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มิน ลูกได้รับสิทธิโดยกำเนิดจากบัพดาตาด้วยความตระหนักรู้ ในหนึ่งวินาที หัวใจของลูกเข้าใจสิ่งนี้ หัวใจ จิตใจ และสติปัญญาของลูกจดจำว่า "ฉันเป็นของบ๊อบ และบ๊อบเป็นของฉัน!" ด้วยความตระหนักรู้นี้ ลูกได้รับสิทธิในสิทธิโดยกำเนิดของลูก การตระหนักรู้นี้กลายเป็นกุญแจสู่พลังทั้งหมด การตระหนักรู้นี้เป็นกุญแจทอง "ฉันเป็นของพ่อ" นั่นคือ "ฉันเป็นดวงวิญญาณ" ลูกใช้เวลาอันแค่นั้นในการพัฒนาความศรัทธาที่ว่า 'ฉันเป็นดวงวิญญาณ เป็นลูกของพ่อ'? ลูกใช้เวลาในการทำหลักสูตร แต่ลูกใช้เวลาเท่าไรในการพัฒนาศรัทธา? มันเป็นข้อตกลงเพียงหนึ่งวินาทีใช่ไหม? ลูกประกาศสิทธิในมรดกของลูกในเวลาเพียงหนึ่งวินาที ลูกทุกคนได้ประกาศสิทธิในมรดกของลูกแล้ว ลูกทุกคนได้ประกาศสิทธิของลูกแล้วหรือลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิทั้งหมด? ลูกกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิทั้งหมดหรือไม่? ลูกแน่ใจไหม? อัจชะ

ลูกดับเบิลพอร์เนออร์ได้ประกาศสิทธิในมรดกของลูกแล้วหรือยัง? ลูกพันดาวาสาได้ประกาศสิทธิในมรดกของลูกแล้วหรือยัง? ลูกแน่ใจไหม? ลูกแน่ใจไหม? ลูกแน่ใจไหม? ขอแสดงความยินดีมากมายกับผู้ที่มีสิทธิทั้งหมด! ลูกได้รับพลังทั้งหมดตามสิทธิพิเศษจากพ่อหรือไม่? หากลูกได้รับสิ่งเหล่านี้แล้ว ยกมือขึ้น! ลูกได้รับพลังทั้งหมดแล้วใช่ไหม? หรือว่าบางคนได้รับ 8 พลัง และบางคนได้รับ 6 พลัง? ลูกเรียกตนเองว่าเป็นนายผู้ทรงอำนาจ ลูกไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นผู้ที่มีบางพลัง แต่เป็นผู้ที่มีพลังทั้งหมด ลูกทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้ามีพลังทั้งหมดหรือไม่? บัพดาตากำลังถามถึงคำว่า "ทั้งหมด" ลูกทุกคนมีพลังทั้งหมดหรือลูกบางคนมีพลังเพียงแค่บางพลังเท่านั้น? มีใครบ้างไหม? มีใครในลูกบ้างไหมที่บอกว่าลูกไม่มีพลังทั้งหมดแต่มีเพียงแค่บางพลังเท่านั้น? ไม่มีใครใช่ไหม? ไม่มีลูกคนไหนยกมือขึ้น เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกทุกคนเป็นนายของพลังทั้งหมด! ดังนั้น โอ้ นายของพลังทั้งหมด บัพดาตาถามว่า: ลูกมีพลังทั้งหมดในขณะที่เผชิญกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุธาตุ จากมายา จากธรรมชาติและชั้นสสารของลูก และจากบรรยากาศหรือไม่? ลูกได้ทำให้ทั้งห้าสิ่งนี้ - วัตถุธาตุ, มายา, ชั้นสสารของลูก, บรรยากาศ และมิติที่ไม่ดี - ยอมจำนนต่อลูกบนพื้นฐานของการมีพลังทั้งหมดหรือไม่? ลูกทำสิ่งนี้แล้วหรือยัง? นี่คืองูที่มีห้าหัว ลูกร้ายร้ายบนหัวงูทั้งห้าหัวนี้โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิทั้งหมดหรือไม่? ลูกทำเช่นนี้หรือมีหัวใดหัวหนึ่งปรากฏออกมาและร้ายร้ายบนลูกหรือไม่? แม้แต่งูก็ยังร้ายร้ายได้ดีมากใช่ไหม? ดังนั้นจะไม่มีหัวงูมาร้ายร้ายบนลูก

ใช้ไหม? บางครั้งลูกชอบดูเกมของมันหรือไม่? ลูกติดกับอยู่ในการดูเกมหรือไม่? หรือลูกทำให้ทั้งห้าหัวเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูก? ลูกได้ทำให้ลูกกลายเป็นเตียงที่นุ่มสบายหรือเป็นเวทีสำหรับร้ายรำหรือไม? ฐซึ่งปรากฏเป็นพวงมาลัยรอบคอ เป็นสภาพสุดท้ายของมหาเทพ (ซึ่งการเทพผู้ยิ่งใหญ่) เทพแห่งทาปาเซีย ดวงวิญญาณเทพในสภาพที่ปราศจากร่างและดวงวิญญาณเทวดานางฟ้า เมื่อลูกสวมพวงมาลัยนี้จะได้รับอันดับสูงและกลายเป็นลูกปิดที่ใกล้ชิดในสายลูกประจำของพ่อ ลูกกลายเป็นลูกปิดที่ใกล้ชิดในสายลูกประจำแห่งชัยชนะ

บัพดาดาได้กล่าวก่อนหน้าว่าตอนนี้ ตามเวลา ลูกต้องการพลังในการอดทนและพลังในการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ใดๆในการกระทำของลูกเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับความคิดและคำพูดของลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นจำเป็นสำหรับการกระทำของลูกด้วย บัพดาดาได้เห็นในผลลัพธ์ที่ลูกมีพลัง ไม่ใช่ว่าลูกไม่มีพลัง ลูกมีพลังเหล่านั้น แต่ทำไมถึงมีความแตกต่าง? มีความแตกต่างในความสามารถของลูกในการใช้พลังในทางที่ถูกต้องและในเวลาที่ต้องการ ลูกมีความตระหนักรู้ แต่ลูกไม่ได้นำความตระหนักรู้นั้นมาอยู่ในรูปที่ทรงพลัง มีความตระหนักรู้มากขึ้นแต่บางครั้งก็มีพลังน้อยลงและบางครั้งก็ดี การตระหนักรู้ของลูกทำให้ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกได้ แต่พลังของการตระหนักรู้แต่ละด้านนั้นจะทำให้ลูกได้รับชัยชนะและกลายเป็นลูกปิดที่ใกล้ชิดในสายประจำแห่งชัยชนะ จงกลายเป็นตัวของพลังเหล่านั้น ลูกมีพลังเหล่านั้นอยู่ในจิตใจและสติปัญญาของลูก แต่ลูกจะต้องกลายเป็นตัวของแต่ละพลังและเปิดเผยพลังทั้งหมดในทุกงานของลูก ลูกเฉลิมฉลองวันแห่งความทรงจำระลึกถึงได้เป็นอย่างดี เวลานี้จึงกลายเป็นตัวของพลัง เมื่อใดก็ตามที่ลูกมองดูผู้อื่นให้พวกเขาสัมผัสผัสจากดวงตาของลูกในรูปที่ทรงพลังของลูก ด้วยแต่ละคำพูดของลูกให้ผู้อื่นกลับมา มีพลัง ให้พวกเขาได้สัมผัสถึงพลัง ให้คำพูดของลูกไม่ธรรมดา ด้วยทุกถ้อยคำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ของพรของพลังที่ลูกได้รับ ด้วยจิตใจและสติปัญญาของลูก ด้วยความคิดที่สูงส่งและพลังในการตัดสินใจที่ลูกแม่นยำของลูก สร้างบรรยากาศที่ทรงพลัง แม้แต่ในกิจกรรมธรรมดาๆ ให้รูปที่เป็นเทวดานางฟ้าอันทรงพลังของลูกปรากฏออกมา ให้มีประสบการณ์ของการเป็นแสงและเบาสบายสำหรับตัวลูกเองและผู้อื่น มันเป็นเช่นนี้หรือไม่? ดังนั้นเมื่อลูกเดินและเคลื่อนไหว จงเป็นตัวของพลังและให้พลังแก่ผู้อื่น

วันนี้พ่อได้พาพ่อบราห์มาไปท่องเที่ยว พวกท่านไปที่ไหน? บาบ่าได้แสดงให้เห็นพ่อบราห์มาเห็นบราห์มินทั้งหลายทั้งในดินแดนนี้และในต่างแดน ผู้ที่ได้ถือกำเนิดที่อะแควหลังจากที่บราห์มาบาบ่ากลายเป็นอะแคว คนเหล่านี้จะมีมากเท่าไร? สิ่งสร้างผ่านรูปที่อะแควนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งสร้างที่มีตัวตนมาก บาบ่าสร้างสิ่งสร้างผ่านรูปที่อะแควในทุกสถานที่ที่ปรากฏในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกได้ยินสิ่งนั้นไหม? ลูกทุกคนก็รวมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม? บัพดาดาให้ดริชตีที่เต็มไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่ใกล้ชิดแก่ลูกแต่ละคน บาบ่ายังมอบของขวัญพิเศษให้กับสิ่งสร้างที่อะแควด้วย ผู้ที่นั่งอยู่ที่นั่นซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสร้างดวงวิญญาณบราห์มินหลังจากบทบาทของบราห์มาที่มีตัวตนสิ้นสุดลงแล้ว ยกมือขึ้น! ก็คือลูกส่วนใหญ่ อัจชะ ลูกอาจจะเอามือลงได้ อัจชะ ผู้ที่เป็นสิ่งสร้างผ่านรูปที่มีตัวตน ยกมือขึ้น! มีลูกน้อยมากมีลูกน้อยมากที่มาในชุมนุมของวันนี้ บัพดาดาทำให้ลูกแต่ละคนปรากฏตัว เนื่องจากมีจำนวนมาก พวกเขาจึงไม่สามารถนั่งที่นี้ได้ แต่ลูกทุกคนสามารถมายังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนได้ ที่นั่นลูกสามารถมีพื้นที่ได้มากเท่าที่ลูกต้องการ บัพดาดาทำให้ทุกคนปรากฏตัวในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน นั่นคือ บัพดาดาเชิญพวกเขาที่นั่น ทุกคนมีความสุขมาก และบัพดาดาแม้กระทั่งมีความสุขมากกว่าอีก บัพดาดา มอบของขวัญให้เพชรพลอยเหล่านั้น มันเป็นดอกบัวที่สวยงามมากของเพชรที่ไร้ที่ตำหนิและเปล่งประกายเป็นอย่างมาก กลีบดอกบัวแต่ละกลีบมีพลังที่แตกต่างกันเขียนไว้บนกลีบดอกบัวนั้น และแต่ละกลีบก็เปล่งประกายเจิดจ้าด้วยสีที่แตกต่างกัน ให้ดอกบัวเพชรอันไร้ตำหนินั้นปรากฏออกมา จะสวยงามขนาดไหน? มันปรากฏออกมาหรือไม่? ลูกให้มันปรากฏออกมาหรือไม่? ลูกดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์ให้มันปรากฏออกมาหรือไม่? ครูให้มันปรากฏออกมาหรือไม่? พันดาวาสให้มันปรากฏออกมาหรือไม่? ผู้เป็นแม่ที่แสนหวานให้มันปรากฏออกมาหรือไม่? แม่คือความพิเศษของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุกคนประหลาดใจเรื่องอะไร? เรื่องที่มีแม่มากมายที่กลายเป็นชัคดี! ผู้เป็นแม่จำนวนมากจึงรับเอาความบริสุทธิ์และเปลี่ยนเป็นรูปของเทพธิดา ลูกจะเห็นได้ว่าผู้เป็นแม่คือส่วนใหญ่ ดังนั้นวันนี้บัพดาดาจึงมอบความรักมากมายแก่สิ่งสร้างที่อะแคว บาบ่าทำให้สวนปรากฏขึ้นมาในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ท่านทำให้ภูเขาและมหาสมุทรปรากฏขึ้นมาด้วย บาบ่าพาลูกไปทุกหนแห่ง ลูกมีอิสระที่จะไปทุกที่ที่ลูกต้องการ ท่านไม่ได้ให้ลูกเล่นเกม ท่านไม่ได้ให้ลูกเล่นไม้ตีลูกบอล! บ้างก็เล่นอยู่ในคลื่นมหาสมุทร บ้างก็นั่งอยู่บนภูเขา บ้างก็เดินไปรอบๆในสวน ดังนั้นวันนี้จึงมีการรวมตัวกันอย่างมีความสุขของสิ่งสร้างที่อะแควในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บัพดาดาให้พรนี้กับลูกทุกคน: ดำเนินชีวิตและโอบรับต่อไปด้วยพลังทั้งหมดอยู่เสมอ

ดังนั้น มนตราพิเศษอันยิ่งใหญ่ของบัพดาดาในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความทรงจำระลึกถึง คือ "จงกลายเป็นตัวของความทรงจำระลึกถึงและเป็นตัวแห่งพลัง" อย่าเก็บสมบัติที่มีค่าของลูกไว้อย่างแฝงตัว จงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นโดยผ่านทุกการกระทำ ให้ทุกดวงวิญญาณที่เข้ามาติดต่อกับลูก – ด้วยดริชตีของลูก คำพูดและการกระทำของลูก – รวมมือกันเพื่อที่พวกเขาจะกลับมามีพลัง อยู่ในรูปที่ทรงพลังของลูกและให้ความรักแก่พวกเขา บัพดาดาได้เห็นว่าเป็นบรรดาลูกใหม่ที่มา มีบางดวงวิญญาณที่เมื่อพร้อมกับความร่วมมือของบัพดาดาแล้ว จำเป็นต้องได้รับความกล้าหาญ ความจริงจัง ความกระตือรือร้น และวิธีแก้ปัญหาจากลูกดวงวิญญาณบราห์มินด้วย พวกเขาขี้อายุน้อยมากยิ่งเด็กมาก แม้ว่าจะขี้อายุน้อยแต่ก็มีความกล้าหาญและกลายเป็นบราห์มิน ดังนั้นผู้ที่ขี้อายุน้อยจึงจำเป็นต้องการการหล่อเลี้ยงของพลัง ไม่ใช่เรื่องของกาให้พลังและการหล่อเลี้ยงที่แยกกัน แต่จำเป็นต้องให้พลังอย่างเป็นรูปแบบหนึ่งของการหล่อเลี้ยง ดวงวิญญาณบราห์มินที่จำเป็นสำหรับการก่อตั้งนี้ควรจะมีพร้อมโดยเร็ว เพราะต้องมีดวงวิญญาณอย่างน้อย 900,000 ดวง ดังนั้นจงให้ความร่วมมือของผู้มีพลัง! ให้การหล่อเลี้ยง! เพิ่มพลัง! อย่าให้คำสอนที่จะนำไปสู่การสนทนาถกเถียงมากขึ้น! ให้พลังแก่พวกเขา! อย่ามองที่ความอ่อนแอของพวกเขา แต่จงเติมเต็มพวกเขาอยู่เรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษหรือพลังใดก็ตามที่พวกเขาขาด ทุกวันนี้มีความจำเป็นสำหรับลูกดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือสำหรับการให้การหล่อเลี้ยงประเภทนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะเพิ่มจำนวนนักเรียนและจำนวนศูนย์ แต่เวลานี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกดวงวิญญาณมีพลังด้วยความช่วยเหลือจากพ่อ ลูกทุกคนกำลังรับใช้และลูกไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่รับใช้ อย่างไรก็ตามเวลานี้ให้ดวงวิญญาณได้สัมผัสกับกระแสจิตของรูปอันทรงพลังของลูกผ่านงานรับใช้ที่ลูกทำ ให้มีงานรับใช้ที่ทรงพลัง ในโลกทุกวันนี้มีคนมากมายที่ทำงานรับใช้ธรรมดาๆ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติพิเศษของลูกคือการงานรับใช้ที่ทรงพลัง แม้แต่ดวงวิญญาณบราห์มินก็ยังต้องการการหล่อเลี้ยงของพลัง อัจชะ

ลูกๆ ทุกคนในดินแดนนี้และในต่างแดนอยู่เบื้องหน้าบัพดาดา แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลก็ตาม บัพดาดารู้ว่าลูกทุกคนพูดสิ่งเดียวกันว่า "มอบความรักและความทรงจำระลึกถึงของ نحنด้วย" ความทรงจำระลึกถึงของทุกคนไปถึงบัพดาดา ไม่ว่าจะผ่านทางจดหมาย คำพูด การ์ด หรืออีเมล ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์มากมาย บัพดาดาได้รับการจดจำระลึกผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ และการจดจำระลึกถึงผ่านเสียงของหัวใจด้วย เสียงของหัวใจไปถึงบาบาเร็วที่สุด ดังนั้น ถึงลูกทุกคนที่ได้ส่งความรักและความทรงจำระลึกถึงจากหัวใจของพวกเขาและจากวิธีการต่างๆ ทั้งหมด บัพดาดาขอมอบความรักและความทรงจำระลึกถึงเช่นกัน ลูกๆ ให้ความทรงจำระลึกถึงครั้งหนึ่ง และบัพดาตามอบความรักและความทรงจำระลึกถึงถึงหลายล้านเท่าเป็นการตอบแทน อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณผู้มีพลังในทุกหนแห่งที่อยู่ใกล้ชิดกับหัวใจ ถึงดวงวิญญาณผู้สูงส่งที่เปิดเผยแต่ละพลังในเวลาที่ถูกต้องผ่านรูปของพวกเรา ถึงดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือกับพ่ออย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นเครื่องมือในการหล่อเลี้ยงของทุกพลังแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ถึงดวงวิญญาณในสภาพที่โอบบิโนที่ให้ความกล้าหาญ ความจริงจัง และความกระตือรือร้นแก่ทุกคนอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนแปลงโลกที่เปลี่ยนปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณซึ่งเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง และดังนั้นจึงเป็นตัวของพลัง ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเตหลายล้านเท่าจากบัพดาดา อัจชะ

วันนี้ บาบากำลังระลึกถึงผู้ที่มาจากสังกัมบาวัน (ศูนย์อาบูโรด) เป็นพิเศษ ผู้ที่มาจากสังกัมบาวันก็มา งานรับใช้ของพวกเขานั้นไม่ยิ่งหย่อนเลย วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัพดาดาได้รับความรักและความทรงจำระลึกถึงเป็นพิเศษของพวกเขางานรับใช้ของการรับผู้อื่นก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย ในความเป็นจริงแล้ว ผู้รับใช้ทั้งหมดของชาวดิวันต่างก็นำหน้ากันและกันในการทำงานรับใช้ นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกต้องอยู่อย่างตื่นตัวอยู่เสมอ ลูกต้องก้าวต่อไป ลูกต้องวิ่งต่อไป ลูกต้องทำให้ทุกคนพอใจ ขอแสดงความยินดี! ถึงทุกคนจากพันดาฟบาวัน และสี่แขนของชูปัน: ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี!

ดัลเบิ้ลฟอเรนเนอร์เห็นว่าบัพดาดาไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขาเลย บัพดาดา ดาดี้ทั้งหมด และบราห์มินทั้งหมดมีความรักเป็นสองเท่าและสามเท่าต่อดัลเบิ้ลฟอเรนเนอร์ เพราะเหตุใด? บัพดาดาเล่าถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกเขายู่เสมอ ที่พวกเขาได้ทำลายกำแพงของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเข้ามาสู่ชีวิตบราห์มิน ลูกได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมบราห์มินจนไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าลูกมาจากประเทศที่แตกต่างกัน ลูกเป็นของบารัตและจะเป็นของที่นี่ตลอดไป เหตุนี้เองดัลเบิ้ลฟอเรนเนอร์จึงได้รับความรักและความทรงจำระลึกถึงมากมายนับพันล้านเท่า ดีมาก

พร: ขอให้ลูกนั่งบนที่นั่งดอกบัวและสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโดยละวางจากสำนึกูของร่างกาย ที่นั่งรูปดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของสภาพอันสูงส่งของดวงวิญญาณบราห์มิน ดวงวิญญาณที่นั่งบนที่นั่ง ดอกบัวจะละวางจากสำนึกูของร่างกายใดๆโดยอัตโนมัติ ไม่มีสำนึกูของร่างกายใดๆที่ดึงพวกเขา พ่อบราห์มามีรูปที่เป็นเทวดาหรือรูปที่เป็นเทพอยู่ในสำนึกูอยู่เสมอในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา ในทำนองเดียวกันเมื่อลูกมีสภาพของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณอย่างเป็นธรรมชาติ ก็กล่าวได้ว่าลูกได้ละวางจากสำนึกูของร่างกาย ผู้ที่อยู่เหนือสำนึกูของร่างกายใดๆย่อมเป็นที่รักของพระเจ้า

คติพจน์: พระเจ้ามอบคุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมแก่ลูกอย่างเป็นพระภูंपราสาท และการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของลูกเองคือการมีจิตสำนึกที่เป็นร่าง

***** โอม ขานติ *****